



ประกาศผลการประกวด

โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”

ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556

1.1 รางวัลเกียรติยศ โล่พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ กิตติคุณ “ประโยชน์สุขแห่ง มหาชน” (จํานำโล่ จากปีการศึกษา 2555)

เป็นโครงการที่ผ่านการประเมินว่าสมควรได้รับรางวัลโล่เกียรติยศพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิตติคุณ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” เมื่อปีการศึกษา 2555 แต่กรรมการผู้ประเมินกำหนดให้มีการจํานำโล่ไว้อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ก่อน กรรมการผู้แทนจาก สพฐ. จึงได้เดินทางไปเยี่ยมประเมินติดตามผลจนเป็นที่ประจักษ์ว่า โครงการได้มีการพัฒนาสืบต่อกันอย่างต่อเนื่องไปอย่างยั่งยืน เป็นที่น่าชื่นชม คณะกรรมการจึงเห็นชอบให้ทางโรงเรียนสามารถไถ่โล่พระราชทานฯ ได้สำเร็จ และขอให้มีพิธีอัญเชิญโล่พระราชทาน “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ไปที่โรงเรียนของตนเพื่อทำพิธีเฉลิมฉลองสมโภชกิตติคุณ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ได้อย่างเป็นทางการต่อไป มีจำนวน 3 โครงการ ได้แก่

	สพป./สพม./จังหวัด	ชื่อโครงการ	ชื่อโรงเรียน
1	สพม.10 เพชรบุรี	กระดาษหน้าที่สาม สร้างความมั่งคั่งให้สังคม	จุฬารัตนราชวิทยาลัย เพชรบุรี
2	สพม.35 ลำปาง	จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นพุทธชยันตี 2600 ปี	สบปราบพิทยาคม
3	สพม.17 จันทบุรี	น้องจำพีมาแล้ว	ศรียานุสรณ์

1.2 รางวัลเกียรติยศ โล่พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ กิตติคุณ “ประโยชน์สุขแห่ง มหาชน” ปีการศึกษา 2556 (วารจํานำโล่อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา)

เป็นโครงการที่ผ่านการประเมินให้ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ มาก่อนแล้ว และยังคงดำเนินการพัฒนาขยายผลโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมเวลาอย่างน้อย 3 ปี ได้สร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ชุมชนสังคมได้อย่างกว้างขวางเป็นที่ประจักษ์ จึงได้รับการประเมินว่าสมควรได้รับรางวัลโล่เกียรติยศพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิตติคุณ

“ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” แต่เนื่องด้วยมีคำแนะนำจากกรรมการผู้ประเมินให้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม จึงต้องกำหนดให้มีการจำหน่ายใล้ไว้อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา เพื่อติดตามประเมินผลว่าจะมีการดำเนินงานสืบต่อ-ต่อยอด โครงการได้อย่างยั่งยืนสืบไปได้แท้จริงหรือไม่ โดยสพฐ.จักมีผู้แทนเดินทางไปเยี่ยมประเมินที่โรงเรียนจนกว่าเป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการมีการพัฒนาสืบต่อไปได้อย่างยั่งยืน ก็จักกำหนดให้มีพิธีอัญเชิญโล่พระราชทาน “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ไปที่โรงเรียนของตนเพื่อทำพิธีเฉลิมฉลองสมโภชกิตติคุณ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ได้อย่างเป็นทางการต่อไป มีจำนวน 3 โครงการ ได้แก่

	สพป./สพม./จังหวัด	ชื่อโครงการ	ชื่อโรงเรียน
1	สพป.นครพนม 2	สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำพระราชดำริ สู่วิถีพอเพียง	บ้านโพนจาน
2	สพม.36 พะเยา	เยาวชนจิตอาสา พัฒนาสังคม	แม่ใจวิทยาคม
3	สพม.18 ระยอง	ใกล้ชิดผู้ป่วยช่วยอาสา	วัดป่าประดู่

2.1 เกียรติบัตร ตามรอยประโยชน์สุขแห่งมหาชน (ประเมินต่อหนึ่งปีแรก)

เป็นโครงการที่เคยได้รับรางวัลโล่เกียรตินิยมพระราชทานจากสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ ยอดเยี่ยมระดับประเทศ เมื่อปีการศึกษา 2555 แล้วยังคงดำเนินการพัฒนาขยายผลโครงการมาอย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ประโยชน์สุขอย่างเต็มที่ตามกำลังของตนๆ อันสมควรได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติที่จะได้รับรางวัลโล่พระราชทาน “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” แต่เนื่องด้วยมีอายุโครงการที่ดำเนินการเพียง 2 ปีการศึกษา ยังไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ว่าต้องดำเนินการโครงการไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีพัฒนาการที่ทำให้เชื่อได้ว่าจะมีการสืบต่อต่อยอดไปได้อย่างยั่งยืน จึงให้มีการขยายเวลาประเมินให้เป็นไปตามเกณฑ์ มีจำนวน 3 โครงการ ได้แก่

	สพป./สพม./จังหวัด	ชื่อโครงการ	ชื่อโรงเรียน
1	สพป.สุรินทร์ 2	เสริมสร้างสุขภาพผู้สูงวัยด้วยดวงใจคนรักดี	โนนนารายณ์วิทยา
2	สพม.28 ยโสธร	รู้ค่าผู้สูงวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	มหาชนะชัยวิทยาคม
3	สพป.อุบลราชธานี 1	รอยรักความห่วงใยผู้สูงวัยประสานใจบวร ถวายพ่อ	ชุมชนบ้านหนองขุ่น*

* ต้องได้รับการไ้ช้ซึ่งและปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ

2.2 เกียรติบัตร ตามรอยประโยชน์สุขแห่งมหาชน (ขยายเวลาประเมิน)

อนึ่ง มีโครงการที่แม้จะมีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องกันหลายปีแล้ว แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านศักยภาพของผู้รับผิดชอบโครงการเอง และ/หรือ ข้อบกพร่องด้านกระบวนการกลุ่มเรียนรู้จนเยาวชนไม่รู้สึกเป็นเจ้าของโครงการได้เด่นชัด และ/หรือ ที่ปรึกษามีลักษณะบอกล้างหรือครอบงำการทำงานของเยาวชนมากเกินไป และ/หรือ เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการใหม่ยกชุด และ/หรือ ข้อจำกัดจากบริบทแวดล้อมของโรงเรียน เป็นต้น ทำให้การตีความการทำงานภายใต้แนวพระราชดำริว่า “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ชัด หรือยังไม่ค้นพบตนเองจนตกผลึกทางความคิด แต่ก็ยังถือได้ว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะทำงานอย่างต่อเนื่องสืบต่อไป และอาจทำให้มีโอกาสได้ค้นพบ

ตนเองอย่างแท้จริงว่าการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่มหาชนนั้น ควรเริ่มจากการหยั่งรากลึกจากภายใน แล้วค่อยเติบโตใหญ่สู่ภายนอกอย่างไร โดยที่เยาวชนต้องค้นพบด้วยตนเองและไม่ถูกรอบงำจาก ความคิดแบบผู้ใหญ่จนไร้ธรรมชาติอันสดใสของเด็ก คณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นว่าสมควรขยายเวลา ให้แก่โครงการเหล่านี้ได้พิสูจน์ตนเองอีก 1 ปีการศึกษา มีจำนวน 5 โครงการ ได้แก่

4	สพม.22 นครพนม	สมุนไพรบ้านนา สป่าบ้านทุ่ง มุ่งจิตอาสา เพื่อพัฒนาถิ่นเกิด เทิดไท้องค์ภูมิินทร์	เรณูนครวิทยานุกูล*
5	สพป.พิษณุโลก 3	สองมือน้อยๆ ค่อยๆ ปิดขวดเหล็กและช่องบุหรี	วัดกระบังมังคลาราม*
6	สพม.34 เชียงใหม่	สืบฮีตตามฮอย กีดกอยของเก่า ตามแบบเบ้าล้านนา	ยุพราชวิทยาลัย*
7	สพม.38 ตาก	รู้จักแผ่นดินไทย สานสายใยคนพลัดถิ่น	สรรพวิทยาคม*
8	สพม.11 สุราษฎร์ธานี	เยาวชนจิตอาสาหว่านต้นกล้าเต็มแผ่นดิน	ท่าชีวิทยาคม*

* ต้องได้รับการโค้ชชิ่งและปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ

3. ประกาศกิตติคุณ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน”

เป็นโครงการที่เคยได้รับรางวัลโล่เกียรตินครราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยอติเยยมระดับประเทศ มาแล้วยังคงดำเนินการพัฒนาขยายผลโครงการมาอย่างต่อเนื่องหลายปี สร้างสรรค์ประโยชน์สุขตามกำลังของตนๆ อย่างเต็มที่แล้ว จึงสมควรได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศกิตติคุณ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” มีจำนวน 7 โครงการ ได้แก่

	สพป./สพม./จังหวัด	ชื่อโครงการ	ชื่อโรงเรียน
1	สพม.37 แพร่	สันตินารีสร้างสามัคคีถวายในหลวง	นารีรัตน์ จังหวัดแพร่
2	สพม.28 ศรีสะเกษ	วัยชนกลับใจใส่ใจการเรียนเพื่อเทิดไท้องค์ราชันย์	ศรีตระกูลวิทยา
3	สพป.น่าน 2	ล้อมรักให้ครอบครัว สร้างชีวิต สร้างชุมชนเข้มแข็ง	ภูคาวิทยาคม
4	สพป.ปราจีนบุรี 2	จิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด	บ้านเขาไม้แก้ว
5	สพม.36 พะเยา	หนึ่งใจใฝ่ทำดี พุทธชนันต์เฉลิมราช	ภูซางวิทยาคม
6	สพป.นครราชสีมา 4	น้อมนำคุณธรรม ใส่ใจผู้สูงอายุ	บ้านท่าเลื่อนสามัคคี
7	สพป.สระแก้ว 1	จิตอาสาเรียงร้อยคุณธรรม มุ่งมั่นทำความดี เพื่อชีวีผู้สูงอายุ	บ้านคลองผักขม

4.1 โล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ มีจำนวน 8 โครงการ ได้แก่

สพป./สพม./จังหวัด	ชื่อโครงการ	ชื่อโรงเรียน
1 สพม.38 ตาก	ลูกไม้หล่นได้ร่มพระบารมีเยาวชนทำความดี สู้วิถีแห่งความพอเพียง	สรรพวิทยาคม*
2 สพป.พิษณุโลก 1	จิตอาสาช่วยเหลือคนยากจนและงานศพท้องถิ่น	ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์*
3 สพม.12 นครศรีธรรมราช	รักการเขียน หมั่นเพียรการอ่าน เยาวชนกล้าหาญ น้อมปณิธานพ่อหลวง	กรุงหยันวิทยาคาร*
4 สพม.32 บุรีรัมย์	सानไยรักผู้สูงวัยสืบสานภูมิปัญญาไทยด้วยดวงใจเทิดไท้องค์ราชัน	บ้านกรวดวิทยาคาร*
5 สพม.35 ลำพูน	ลูกตะแบกร่วมใจ สานสายใยสู่ชุมชน	ธีรภานท์บ้านโฮ้ง
6 สพม.31 นครราชสีมา	สานรักสองวัย บึงพะไลใส่ใจชุมชน	บึงพะไล
7 สพป.ร้อยเอ็ด 2	ยุวชน จิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน	ชุมชนบ้านผ่า
8 สพม.7 สระแก้ว	วัยใส จิตอาสา หยุดปัญหา เด็กหญิงแม่	วังน้ำเย็นวิทยาคม

* โครงการที่เคยติด ร เมื่อปีการศึกษา 2555

5. ติด ร ขยายเวลาการประเมินรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ

โครงการที่คณะกรรมการพิจารณาขยายเวลาการประเมินต่อไปอีกอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้โครงการได้มีการพัฒนาปรับปรุงได้สมบูรณ์มากขึ้น ให้สมกับเป็นแบบอย่างหรือตัวอย่างอันยอดเยี่ยมในระดับประเทศ มีจำนวน 7 โครงการ ได้แก่

สพป./สพม./จังหวัด	ชื่อโครงการ	ชื่อโรงเรียน
1 สพม.8 กาญจนบุรี	บ้านคนดีสร้างความดีตามแนววิถีไทยเทิดไท้องค์ราชัน	ท่ามะกาวิทยาคม
2 สพม.15 นครราชสีมา	เยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจสมานฉันท์ ด้วยพลังจิตอาสา ทำดีถวายพ่อหลวง	นราสิกขาลัย
3 สุโขทัย 1	อีโร่สายพันธุ์ดี ปลอดภัย เบียร์ บุหรี่ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ศรีคีรีมาศวิทยา
4 สพม.34 เชียงใหม่	จิตอาสารักและห่วงใย ผู้สูงวัยในชุมชน	แม่แจ่ม

5	สพม.19 หนองบัวลำภู	น้องพีเชิญชวน รักษานวลสงวนตัว	หนองบัวพิทยาคาร
6	สพม.28 ศรีสะเกษ	จิตอาสาวัยใส ดูแลผู้สูงวัย ทำความดีถวายในหลวง	ปรารักษ์คู่
7	สพม.28 ศรีสะเกษ	STOP TEEN MOM คีลข้อสาม งดงามอย่างไทย เกิด ไทองค์กรราชันย์	ชูพันธ์

6.1 โล่เกียรติยศ จาก เลขาธิการ สพฐ. – ดีเยี่ยม ระดับประเทศ

มีจำนวน 12 โครงการ ได้แก่

	สพป./สพม./จังหวัด	ชื่อโครงการ	ชื่อโรงเรียน
1	สพม.33 สุรินทร์	ยุวทูตสมานฉันท์และสันติวิธีในสถานศึกษา	ศิขรภูมิพิสัย*
2	สพป.ชุมพร 1	วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจช่วยชุมชน	บ้านหินแก้ว*
3	สพม.11 สุราษฎร์ธานี	เยาวชนสีขา	มาบอำมฤตวิทยา*
4	สพป.นครราชสีมา 7	จิตอาสาพาน้องเขียนอ่าน สานสายใยเกิดไท องค์กรราชัน	ช่องแมวพิทยา
5	สพป.ราชบุรี 2	ทางเลือก	วัดหนองกบ
6	สพป.ปทุมธานี 2	คุณธรรมนำชีวิต สร้างจิตอาสา พัฒนา เยาวชนไทย เกิดไทองค์กรราชันย์	ชุมชนประชาธิปไตย วิทยาการ
7	สพม.24 กาฬสินธุ์	ลูก ก.พ.ส. จิตอาสา สุขภาพสุขสันต์	กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
8	สพม.26 มหาสารคาม	เยาวชนอภัยแห่ง เบิ่งแฉ่งใส่ใจ แก้ไขสิ่งเสพ ติด ทำดีถวายในหลวง	เขาวไร่ศึกษา
9	สพม.42 นครสวรรค์	สานสายใยรักสู่คนชรา น้อมนำปรัชญา ถวายในหลวง	เทพศาลาประชา สรรค์
10	สพม.41 กำแพงเพชร	จิตอาสาสู่ชุมชนเสริมสร้าง	ชาณุวิทยา
11	สพป.เลย 3	สามชนเผ่า สองศาสนา ขจัดทุกความขัดแย้ง แบ่งปันทำความดี แด่องค์พระภูมิินทร์	เย็นศิระบ้านหมาก แข้ง
12	สพม.22 นครพนม	พัฒนาจิต พัฒนาตน พัฒนาชุมชน รวมใจ ถวายในหลวง	อุ่มเหมาประชาสรรค์

* โครงการที่ติด ร มาจากปีการศึกษา 2555

7. เกียรติบัตร ดีเด่น ระดับประเทศ มีจำนวน 11 โครงการ ได้แก่

	สพป./สพม./จังหวัด	ชื่อโครงการ	ชื่อโรงเรียน
1	สพม.30 ชัยภูมิ	ชวนน้องเรียน สอนน้องเขียน พากเพียรเพื่อพ่อ	สตรีชัยภูมิ
2	สพม.32 บุรีรัมย์	ผู้ใหญ่บ้านนักเรียน พากเพียรทำดี ชีวิตเป็นสุข	ธารทองพิทยาคม
3	สพม.33 สุรินทร์	จิตอาสา นำพาสุขภาพดี ตามวิถีพอเพียง	สังขะ
4	สพป.ลพบุรี 1	เยาวชนจิตอาสาหัวใจคุณธรรมทำความดีถวายในหลวง	บ้านหลุมข้าว
5	สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 2	มือที่สาม นิยามแห่งความกตัญญู	โรตารีกรุงเทพ
6	สพม.18 ระยอง	สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	มกุฏเมืองราชวิทยาลัย
7	สพม.25 ขอนแก่น	บุญรอบบึงปี 2 เยาวชนต้นกล้าสร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชน	กัลยาณวัตร
8	สพป.เขียงราย 2	พี่น้องร่วมใจวินัยดี	บ้านโฮ้ง
9	สพม.23 สกลนคร	กินอยู่รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	พังโคนพิทยาคม
10	สพป.อุดรธานี 4	อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ใฝ่จิตอาสา ไม่พึ่งพายาเสพติด	บ้านเทื่อม
11	สพม.22 นครพนม	สายลับพิทักษ์ป่า เยาวชนอาสา ภูมิปัญญาคงไทย เทิดถักต้องค์ราชันย์	หนองชนพิทยาคม

8. สุดยอดครูผู้เป็นกัลยาณมิตร ระดับประเทศ

ครูที่สามารถเป็นกัลยาณมิตรให้แก่เด็กและเยาวชน ได้ทำโครงการคุณธรรมด้วยความมุ่งมั่นจริงจังมีความอดทนและความเพียรอันบริสุทธิ์มาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 4 ปี ไม่ว่าโครงการจะได้เข้ารอบมาหรือไม่ก็ตาม ก็ยังคงหนักแน่นมั่นคงสามารถเป็นหลักสำคัญในการจัดการเรียนรู้ “การทำความดีเพื่อ ความดี” ได้เสมอมา อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างแห่งการไม่ติดยึดติดการแข่งขัน ผิปกฝนและพัฒนาตนไม่ให้เกิด อยู่ภายใต้อำนาจกิเลสแห่งการแข่งขัน จนเข้าถึงภาวะอันงดงามว่า “การประกวดคือการปฏิบัติธรรม” อย่างประจักษ์ชัดด้วยตนเอง ไม่ว่าจะมีความเครียดหรืออุปสรรคที่มาบั่นทอนกำลังใจมากมาเพียงใดก็ตาม นอกจากนี้ยังเป็นผู้ดำรงตนอยู่ในฐานะแบบอย่างทางศีลธรรมอันดีงาม และไม่ฝักใฝ่ในลัทธิเทววิทยาที่เป็นลัทธิรูป (ธรรมกลาย) อันมีคำสอนปลอมปนผิดเพี้ยนไปจากพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งศึกษานิตยสารที่ได้ทำงานสนับสนุนโครงการมาอย่างดีเยี่ยมและต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่คณะพระอาจารย์กรรมการผู้ประเมิน ด้วยเหตุนี้ กคพ.จึงเห็นสมควรประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณแห่งความเป็นครูผู้เป็นกัลยาณมิตรที่งดงามยิ่งนี้ ให้เป็นที่ปรากฏและเป็นกำลังใจให้ได้

ปฏิบัติธรรมให้มีความเจริญงอกงามตามหลัก “กัลยาณมิตรธรรม 7” ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสืบไป ดังมี
 รายนามดังต่อไปนี้

	รายชื่อ “สุดยอดคุณครูผู้เป็นกัลยาณมิตร”	โรงเรียน/ตำแหน่ง	สพป./สพม./ จังหวัด
1	นายไกรสร วงศ์เอื้อเวทย์	นราสิกขาลัย	สพม.15 นราธิวาส
2	นายจำรูญ ใจนวน	ชุมชน	สพม.28 ศรีสะเกษ
3	นางวรรณธิ พันธุ์ภู	วัดกระบังมิ่งคลาราม	สพป.พิษณุโลก 3
4	นายปราโมทย์ แหวนเงิน	ปรางค์กู่	สพม.28 ศรีสะเกษ
5	นายนิธิศ สันสยะ	มาบอำมฤตวิทยา	สพม.11 ชุมพร
6	ศน.จุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์	ศึกษานิเทศก์	สพป. ขอนแก่น 2
7	ศน.สมปอง ผิวผ่อง	ศึกษานิเทศก์	สพป. อุตรธานี 4

ขอกราบขอบพระคุณ ขอบคุณ อนุโมทนา ทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ และ
 โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งหลาย จนประสบผลสำเร็จด้วยดี ณ โอกาสนี้ ขออาราธนาคุณ
 พระศรีรัตนตรัย และอำนาจแห่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญมานี้ จงมา
 รวมกันเป็นตบะเดชะ เป็นพลวปัจจัยที่ดีมีคุณูปการต่อท่านทั้งหลายให้สามารถข้ามพ้นอุปสรรคทั้งปวง
 ไปสู่ความสำเร็จ โดยสวัสดิ์ มีความสุขความเจริญงอกงามรุ่งเรืองในพระสัทธรรมยิ่งขึ้นสืบไปเทอญฯ

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2557



(พระมหาพงศ์นรินทร์ จิตวิโส)

ประธานกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.)
 ประธานโครงการพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
 “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”